

Số: 190/BC-UBND

Kim Bảng, ngày 21 tháng 5 năm 2019

## BÁO CÁO

### Kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019, lũy kế các nhiệm vụ đã thực hiện từ khi ban hành Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 08/4/2016 của Tỉnh Ủy

Thực hiện công văn số 578/SCT-KHTC ngày 15/05/2019 của Sở Công Thương tỉnh Hà Nam, V/v báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019, lũy kế các nhiệm vụ đã thực hiện từ khi ban hành Nghị quyết cho đến nay. UBND huyện Kim Bảng xin báo cáo kết quả cụ thể như sau:

#### I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC.

1. Giá trị sản xuất CN-TTCN (giá SS 2010) 6 tháng đầu năm 2019 ước đạt: 5.473,0 tỷ đồng đạt 51,05% KH (KH: 10.720 tỷ đồng) tăng 25,0% so với cùng kỳ năm 2018 trong đó:

\* Phần Tỉnh quản lý: 3.228,4 tỷ đồng

\* Phần huyện quản lý: 2.244,6 tỷ đồng

+ Doanh nghiệp ngoài cụm: 534,6 tỷ đồng

+ DN trong Cụm công nghiệp: 1.449,4 tỷ đồng.

+ Khu vực dân doanh: 107,2 tỷ đồng

+ Khu vực làng nghề: 153,4 tỷ đồng

#### 2. Về thu hút đầu tư.

- Huyện ủy, UBND huyện chủ động chỉ đạo các ngành trong hoạt động xúc tiến đầu tư; phối hợp với các sở ngành của tỉnh trong việc thu hút các dự án đầu tư vào các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện;

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Công thương, Trung tâm Khuyến công sở Công thương duy trì thường xuyên công tác đăng ký, lập và thẩm định các dự án: Hỗ trợ máy móc thiết bị sản xuất, đào tạo lao động, mô hình trình diễn trên địa bàn. Đồng thời tăng cường hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại để mở rộng thị trường tiêu thụ kể cả nội địa và xuất khẩu.

- Kết quả thu hút đầu tư: Khu công nghiệp Đồng Văn IV đến nay đã thu hút được 25 doanh nghiệp với tổng diện tích là 750.870m<sup>2</sup> hoạt động trong các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế biến, công nghiệp chế tạo với số vốn đăng ký đầu tư khoảng 112.060 tỷ; (riêng 6 tháng đầu năm đã thu hút được 02 DN vào khu công nghiệp Đồng Văn IV). Đối với 03 Cụm công nghiệp có 11 hộ chuyển lên doanh nghiệp nâng tổng số 42 doanh nghiệp.

#### 3. Công tác rà soát quy hoạch KCN, hoàn thiện hạ tầng các CCN và hạ tầng kết nối liên vùng.

Phối hợp với các Sở, ngành và các đơn vị liên quan xây dựng Đề án điều chỉnh bổ sung quy hoạch KCN, các CCN của huyện đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh.

Đối với các Cụm công nghiệp: Không mở mới CCN, duy trì hoạt động của 3 CCN hiện có theo hướng giữ nguyên quy mô cụm công nghiệp Nhật Tân (10,5ha); Biên Hòa (7,5ha); Mở rộng cụm công nghiệp Thi Sơn lên 54,24 ha.

Phối hợp với Sở Giao thông Vận tải xây dựng Đề án củng cố phát triển mạng lưới kết cấu hạ tầng giao thông tạo liên kết vùng, liên kết các loại hình vận tải đường bộ, đường thủy.

Tập trung giải quyết nhanh gọn các thủ tục về thu hồi, giao đất, cho thuê đất, đảm bảo cho các nhà đầu tư triển khai dự án thuận lợi.

Chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến đầy đủ các chủ trương, cơ chế chính sách và các văn bản liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân; đảm bảo đúng các quy trình, quy định của Nhà nước, đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng sạch cho các Nhà đầu tư thực hiện.

#### **4. Công tác nâng cao chất lượng các dịch vụ phục vụ hoạt động của các Cụm công nghiệp, khu công nghiệp**

- Tạo mọi điều kiện thuận lợi để ngành điện đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật, cải tạo, nâng cấp trạm biến áp, đường dây tải điện cung cấp điện trong các Cụm công nghiệp để phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Chỉ đạo Phòng KT&HT, Trung tâm phát triển CCN huyện thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong 03 CCN trên địa bàn, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi, tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư: về điện để sản xuất, an toàn lưới điện, nước, các thủ tục đầu tư,...

#### **5. Công tác chuẩn bị nguồn nhân lực**

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu cơ chế, chính sách sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư của các cấp vào lĩnh vực đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Tập trung thu hút các nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh để phục vụ công tác đào tạo nghề.

UBND huyện giao Phòng Lao động Thương binh và Xã hội tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách thu hút các nguồn vốn đầu tư vào lĩnh vực đào tạo phát triển nguồn nhân lực và đề xuất các giải pháp đào tạo có hiệu quả nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện.

Hàng năm, UBND huyện ban hành kế hoạch tổ chức hội nghị lao động việc làm và triển khai thực hiện sâu rộng đến tất cả các xã, thị trấn. Trong đó tăng cường các mô hình liên kết với doanh nghiệp trong đào tạo nghề cho lao động trong các doanh nghiệp và đề xuất các giải pháp đào tạo có hiệu quả nguồn nhân lực có chất lượng để đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp.

Bên cạnh đó tập trung chỉ đạo thành lập và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp như: Chi bộ, Công đoàn, ĐTN...đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đối với chủ doanh nghiệp, đảng viên, đoàn viên và người lao động về vị trí, vai trò, chức năng và nhiệm vụ của tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

#### **6. Công tác rà soát, bổ sung và vận dụng linh hoạt các cơ chế chính sách, tạo môi trường đầu tư hấp dẫn.**

- Chỉ đạo các Phòng, ban, ngành liên quan và UBND các xã, thị trấn triển khai kịp thời, có hiệu quả các văn bản pháp quy, cơ chế chính sách của Nhà nước ban hành, đặc biệt là các chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển công nghiệp trong các CCN;

- Trước sự hoạt động không hiệu quả của mô hình Hợp tác xã tại làng nghề gốm Quyết Thành, Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo chuyển đổi mô hình, quy hoạch lại hạ tầng, thu hút đầu tư vào làng nghề gốm Quyết Thành (*Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 11-NQ/HU ngày 08/8/2012 của Huyện ủy về phát triển làng nghề truyền thống gốm Quyết Thành*). Tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ từ các chương trình xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại để triển khai hiệu quả các dự án hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các Hội chợ triển lãm trong và ngoài nước.

UBND huyện đã thành lập Trung tâm hành chính công cấp huyện và chỉ đạo các ngành bố trí, sắp xếp công chức có năng lực, trình độ, có trách nhiệm tại Trung tâm hành chính công để tiếp nhận, xử lý các thủ tục hành chính bảo đảm đúng tiến độ theo quy định. Tăng cường công tác phối hợp, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính trong triển khai dự án đầu tư tại các cấp chính quyền địa phương; phát hiện và xử lý nghiêm những cán bộ, công chức có hành vi nhũng nhiễu, gây cản trở cho tổ chức, cá nhân khi thi hành công vụ.

### **7. Kết quả công tác tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ thị trường cho doanh nghiệp**

UBND huyện chỉ đạo các cơ quan thường xuyên gặp gỡ, làm việc với các nhà đầu tư, doanh nghiệp để tọa đàm với các doanh nghiệp, có động viên khen thưởng kịp thời, làm đòn bẩy kích thích phát triển CN-TTCN. Đồng thời các Phòng, ban, UBND các xã, thị trấn thường xuyên nắm bắt thông tin của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh nhằm kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh; rà soát, hướng dẫn, đôn đốc doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh hoàn thiện thủ tục đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường theo quy định của pháp luật.

Chỉ đạo thành lập Hội doanh nghiệp huyện Kim Bảng và tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp (*tổ trưởng do đồng chí Phó Chủ tịch UBND kiêm nhiệm*).

Tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp huyện Kim Bảng đi vào hoạt động từ đầu năm 2018 thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp trong và ngoài cụm công nghiệp, duy trì các kênh đối thoại giữa cơ quan quản lý nhà nước với các nhà đầu tư để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về hạ tầng, cơ chế chính sách,...thủ tục chuyển đổi lên doanh nghiệp của các hộ đang hoạt động trong các cụm công nghiệp trên địa bàn.

### **8. Kết quả công tác BVMT, sử dụng đất**

Xác định rõ việc phát triển cần tính đến yếu tố lâu dài, có tính bền vững, phát triển luôn gắn liền với công tác bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư, UBND huyện thường xuyên chỉ đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với Trung tâm phát triển cụm công nghiệp, phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, đôn đốc doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh trong quá trình đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường và sản xuất kinh doanh. Tăng cường kiểm tra xử lý, kiến nghị xử lý nghiêm các doanh nghiệp, dự án vi phạm pháp luật trong lĩnh vực môi trường, đất đai theo quy định của pháp luật.

Phối hợp với các sở, ngành của tỉnh tiến hành thanh, kiểm tra về các lĩnh vực đất đai, bảo vệ môi trường, sử dụng lao động, phòng cháy chữa cháy... tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu, các cụm công nghiệp trên địa bàn.

## II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN.

- Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, sử dụng hiệu quả đất của một số doanh nghiệp trong các cụm công nghiệp và làng nghề thực hiện chưa đúng cam kết khi triển khai dự án, tiến độ thực hiện các nội dung theo kết luận thanh tra, kiểm tra đối với các nhà đầu tư trong các cụm công nghiệp còn chậm;

- Về hạ tầng 03 cụm công nghiệp trên địa bàn đã được quan tâm nhưng chưa đồng bộ, chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung, hệ thống hạ tầng trong Cụm Thị Sơn đã xuống cấp.

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền các xã, thị trấn trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết đã có chuyển biến tích cực nhưng chưa đồng đều, một số xã chỉ đạo còn thiếu tập trung và lúng túng.

- Còn thiếu những nhà quản lý sản xuất kinh doanh giỏi, năng động và công nhân kỹ thuật lành nghề trong ngành công nghiệp.

- Chưa có thị trường lớn đảm bảo tiêu thụ cho các sản phẩm TTCN, nên sản xuất chưa ổn định.

## III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019.

- Phân đấu giá trị sản xuất CN-TTCN (giá SS 2010) 6 tháng cuối năm đạt và vượt: 5.247,0 tỷ đồng, để cả năm đạt: 10.720,0 tỷ đồng (bằng 100% KH) trong đó:

\* **Phần Tỉnh quản lý: 3.019,45 tỷ đồng**

\* **Phần huyện quản lý: 2.227,55 tỷ đồng**

+ Doanh nghiệp ngoài cụm: 527,45 tỷ đồng

+ DN trong Cụm công nghiệp: 1.443,48 tỷ đồng.

+ Khu vực dân doanh: 106,75 tỷ đồng

+ Khu vực làng nghề: 149,87 tỷ đồng

### 1. Về thực hiện mục tiêu của Nghị quyết:

- Tập trung thu hút đầu tư các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ (chế tạo linh kiện điện tử, cơ khí lắp ráp, các sản phẩm công nghiệp công nghệ cao); công nghiệp chế tạo, lắp ráp (phụ tùng ô tô, máy móc, linh kiện cơ khí,..) vào khu công nghiệp Đồng Văn IV chủ yếu là các doanh nghiệp Hàn Quốc, Nhật Bản, tạo động lực cho sự phát triển công nghiệp và cân đối lại cơ cấu công nghiệp trên địa bàn, phấn đấu đạt và vượt mục nghị quyết đặt ra.

### 2. Về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết:

- Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp hoạt động trong và ngoài các Cụm công nghiệp, Khu công nghiệp trên địa bàn.

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm các cơ chế chính sách, tạo môi trường đầu tư hấp dẫn, nhằm lựa chọn các dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, phụ trợ, công nghiệp có công nghệ cao, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường và thực hiện tốt các chế độ chính sách ưu tiên tuyển dụng người lao động tại địa phương.

- Đối với các Cụm công nghiệp: Phối hợp với các sở, ngành liên quan tăng cường công tác rà soát, xử lý kịp thời, thực hiện nghiêm Kết luận 42-KL/TU và Chỉ thị 27-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và nội dung các Kết luận thanh tra của UBND tỉnh đối với các nhà đầu tư trên địa bàn. Thường xuyên kiểm tra việc chấp

hành các quy định của pháp luật đối với các nhà đầu tư đặc biệt là dự án vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, sử dụng đất kém hiệu quả.

+ Mở rộng quy hoạch cụm công nghiệp Thi Sơn lên 54,24ha, đầu tư cơ sở hạ tầng dùng chung trong các cụm công nghiệp (đường, hệ thống thoát nước thải, cung cấp nước sạch, điện,...).

- Tiếp tục tập trung làm tốt công tác GPMB phục vụ đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Đồng Văn IV, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về hạ tầng, đầu tư phát triển các khu đô thị, trường học, dịch vụ y tế tại các khu vực lân cận để tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư, lao động hoạt động lâu dài trên địa bàn như: Tiếp tục hoàn thiện khu đô thị Đại Cường, khu đô thị Trung Đông, ..hệ thống các trường học, trạm y tế, ... các xã thuộc khu vực lân cận.

- Về tiêu thụ sản phẩm: Phối hợp với các ngành tổ chức việc quảng bá, giới thiệu sản phẩm đồng thời khuyến khích, vận động nhà đầu tư tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ, tìm đầu ra ổn định cho các sản phẩm TTCN, làng nghề trên địa bàn huyện.

#### **IV. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ:**

1. Sở Công Thương tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung trong các cụm công nghiệp, hệ thống hạ tầng trong Cụm công nghiệp Thi Sơn.

2. Tiếp tục hỗ trợ kinh phí mở các lớp đào tạo nghề thông qua chương trình khuyến công quốc gia, khuyến công tỉnh.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết từ khi ban hành đến nay, UBND huyện Kim Bảng trân trọng báo cáo./. *112*

#### **Nơi nhận:**

- Sở Công Thương; (Đề b/c)
- TTHU, HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện; (Chi/đạo)
- Lưu: VT, KTHT.



**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Phạm Thị Hiệp**